



สาวน้อยพิการสู้ชีวิต ใช้เท้าเปล่าโบมะพร้าว ทำไม้กวาดขายเลี้ยงชีพ

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 45 หมู่ 7 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เมื่อเช้าวันที่ 4 มกราคม ภายหลังจากที่ได้รับแจ้งจากนายกมล พ่วงหงษ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์ประชาชนผู้พิการ สวรรคโลก ว่าที่บ้านของนายมา

สู้ชีวิต : น.ส.ออด พระสิงห์ ซึ่งพิการแขนขา กำลังใช้เท้าเพียงข้างเดียวมัดเหลาโบมะพร้าวเพื่อให้ออกมาเป็นไม้กวาดขายเลี้ยงชีพ ที่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย



สู้ชีวิต

มีสาวพิการแขนขาสู้ชีวิตเหลาโบมะพร้าวเพื่อนำมาทำเป็นไม้กวาดขาย จึงเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านดังกล่าว พบนายมา พระสิงห์ อายุ 72 ปี เมื่อไปถึงพบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง 3 เมตร มีได้ถนน บริเวณด้านหน้าบ้านพบ น.ส.ออด พระสิงห์ อายุ 38 ปี สาวพิการแขนขาซึ่งเป็นลูกสาวคนที่ 5 ของนายมา กำลังใช้เท้าเพียงข้างเดียวมัดเหลาโบมะพร้าวอยู่ที่บริเวณหน้าบ้าน

ซึ่งจากการสอบถาม น.ส.ออด ได้เล่าให้ฟังว่าตนเองพิการแขนทั้งสองข้างและขาข้างขวา ตั้งแต่กำเนิด แต่โชคดีที่ขาข้างซ้ายของตนยังมีแรงใช้งานได้บ้าง การจะลุกเดินหรือขึ้นบันไดบ้านไปสู่ชั้นบนก็ลำบากมากแต่ก็ต้องสู้ทนกับความเจ็บปวด สามารถใช้เท้าข้างดังกล่าวเขียนหนังสือ หรือแม้แต่ช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนคนปกติทั่วไป ก็ยังดีใจที่ไม่ต้องเป็นภาระของคนอื่น

น.ส.ออด ได้เล่าเพิ่มเติมให้ฟังว่าแต่ก่อนตนเองก็รู้สึกน้อยใจในชีวิตที่เกิดมาเป็นแบบนี้จนเคยคิดที่จะฆ่าตัวตาย แต่เนื่องจากความรักและความหวังใจจากพ่อและพี่น้องที่มีให้ตนเองทำให้ตนเองเป็นคนเข้มแข็งขึ้นเรื่อยมา และเลิกคิดโทษเวรกรรมตัวเองที่เกิดมาพิการ

และเมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา ตนเองได้เริ่มหัดใช้เท้าข้างซ้ายที่ยังใช้งานได้บ้างหัดจับโน้มนี่บ่อยครั้งเข้า จึงหัดจับมีดโกนก่อนจะนำมาพยายามเหลาโบมะพร้าวที่วางเต็มบ้าน หลังลองทำได้พักหนึ่งจนสามารถเหลาทำเป็นแฮ้ได้ จึงมีไอเดียที่จะหารายได้ช่วยตัวเอง และครอบครัว จึงติดต่อเพื่อนบ้านเพื่อขอทำแฮ้ไม้กวาดส่งขายให้กับเพื่อนบ้าน ที่ทำไม้กวาดก้านมะพร้าว

จากนั้นก็ฝึกหัดเหลาโบมะพร้าวจนคล่องตัวมากขึ้น จนปัจจุบันนี้ตนเองสามารถเหลาแฮ้มะพร้าวได้ดี และแต่ละวันจะพยายามใช้ความสามารถที่มีสู้กับความลำบากและร่างกายที่ไม่ปกติทำงานให้มากที่สุด เพื่อช่วยเหลือครอบครัวอีกทาง และตอนนี้ตนเองและพ่อจึงมีความคิดที่จะทำไม้กวาดขายเอง จึงได้ไปรับอุปกรณ์ทำไม้กวาดมาประกอบไม้กวาดขายเอง ก็จะมีรายได้มากกว่าเดิมสามารถเลี้ยงดูค่ารักษาพยาบาลของตนเอง และพ่อ และครอบครัวได้อีกทางถึงจะไม่มากนัก แต่ก็อยากมีหนทางรักษาเพราะบางครั้งก็เจ็บปวดร่างกายและข้อกระดูก ส่วนพ่อก็มีอายุมากขึ้นเจ็บป่วยบ่อย แต่รายได้ทางบ้านก็มีไม่มากเท่ากับรายจ่าย

ซึ่งน.ส.ออด ยังกล่าวฝากกำลังใจให้กับทุกคนว่าอย่าไปท้อแท้ต่อชีวิตให้ดูตนเองเป็นแบบอย่างถึงแม้จะพิการแขนขา

ก็ยังสู้ชีวิตไม่คิดทำร้ายตัวเอง ทำตัวเองให้มีคุณค่าเท่าที่จะทำได้และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบปัญหา ให้ใช้สติและความรู้ความสามารถที่จะทำได้โดยไม่เป็นภาระของคนอื่น เราก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำได้ไม่ว่าจะด้วยอาชีพอะไรก็ตามอย่าท้อแท้ แค่นี้ก็จะเห็นหนทางสู้ชีวิตได้ ซึ่งหากผู้ที่ยากจะให้ความช่วยเหลือ น.ส.ออดและนายมา สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขาสวรรคโลก ชื่อบัญชี น.ส.ออด พระสิงห์ เลขที่บัญชี 050550915644